

# สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรองอธิบดีกรมการข้าว (นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมข้าวครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างครบถ้วนในแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านข้าวภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริและแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ



พึงบรรยายผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร และรูปแบบกิจกรรมข้าวครบวงจรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคสนามกิจกรรมด้านข้าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการแปรรูปข้าวฮาง และข้าวเพื่อสุขภาพ



ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แลกเปลี่ยน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมด้านข้าวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการสรุปข้อมูลกิจกรรมด้านข้าว หรือ และจัดทำแผนงานกิจกรรมด้านข้าวประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่รับผิดชอบ ดำเนินการไว้แล้วเสร็จ และรายงานมายังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ และมอบหมายภารกิจในการกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สรุปข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรมด้านข้าวทั้งในส่วนที่กรมการข้าวรับผิดชอบและที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ขยายผล ทั้งที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ งบสำนักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา งบจังหวัด และแหล่งอื่นๆ

๒. หรือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานเจ้าภาพหลักในพื้นที่ ความรับผิดชอบ และให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เสนอบทบาทและภารกิจของกรมการข้าว ในแต่ละพื้นที่ เพื่อประมวลเสนอแก่ผู้บริหารกรมการข้าวในการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ต่อไป

๓. เสนอแผนงานกิจกรรมด้านข้าวภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมรายละเอียดเป้าหมายงบประมาณ และจำนวนผู้ช่วยปฏิบัติงานราชการ (จ้างเหมาบริการ) มายังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

๔. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมด้านข้าว ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำหรับระบบการรายงานและแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านข้าวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวจะได้ปรับปรุงแบบรายงานส่งให้ศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบต่อไป